

## Bài Học 10 \* 28 Tháng 11 – 4 Tháng 12

# Sự Hủy Diệt Thành Giê-ru-sa-lem



**Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này:** Ê-xê-chi-ên 8; Rô-ma 1:22–25; Giê-rê-mi 37:1–10; Giê-rê-mi 38:1–6; Giê-rê-mi 29:1–14; Đa-ni-ên 9:2.

**Câu Gốc:** “Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các người bị đày đến làm phu tù, hãy vì nó các người cầu nguyện Đức Giê-hô-va; vì sự bình an các người nương nhờ nơi sự bình an của nó” (Giê-rê-mi 29:7)

**C**hỉ trong vòng vài năm, Đức Chúa Trời đã dùng vua xứ Ba-by-lôn làm công cụ của Ngài đặng xử phạt Giu-đa. Đã bao nhiêu lần Giê-ru-sa-lem đã bị bao vây bởi các đạo quân của Nê-bu-cát-nét-xa. Và mỗi lần là vài trăm, rồi lên hàng ngàn, rồi hàng vạn người Do Thái đã bị bắt làm phu tù, nô lệ cho xứ Ba-by-lôn suốt 70 năm. Đã có nhiều cuộc nổi loạn chống lại Nê-bu-cát-nét-xa, nhưng mỗi lần như thế là họ bị tiêu trừ và trừng phạt cho đến khi toàn cõi Giu-đê hoàn toàn bị tàn phá. Giê-ru-sa-lem bị đốt cháy và điêu tàn. Đền thờ mà vua Sa-lô-môn xây dựng đã bị phá hủy. Quốc gia Giu-đa đã sụp đổ, chẳng bao giờ trở lại những ngày huy hoàng của thừa xưa.” – Phỏng trích Ellen G. White, Các Tiên Tri và Các Vua, trang 422, 423.

Như chúng ta đã biết, tất cả những điều này xảy đến cho họ mà không phải là Chúa đã không cảnh báo trước. Ngài đã bao lần nhờ các tiên tri, nhất là Giê-rê-mi đã đến để nhắc nhở, kể cả kêu nài họ hãy ăn năn và từ bỏ đường hư, nhưng họ chẳng thềm nghe. Sự ngoan cố và bướng bỉnh của họ đã đưa họ vào sự hư mất. Đó là một bài học cho chúng ta nhìn thấy!

## Than Khóc Tam-mốt

Giê-rê-mi có thể đã tưởng chỉ có một mình ông kêu gào dân Giu-đa quay trở về cùng Chúa. Nhưng ông không chỉ có một mình. Đức Chúa Trời đã dấy lên một tiên tri khác nữa cùng thời với ông. Ê-xê-chi-ên đã được Chúa dùng để an ủi và cảnh tỉnh dân Ngài, những người bị bắt làm phu tù nơi đất khách.

**Xin Đọc Ê-xê-chi-ên đoạn 8.** Đức Chúa Trời bày tỏ gì cho nhà tiên tri? Các điều ông thấy đã dạy ta học được gì về ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa vào trong cả những điều thánh khiết nhất? Đây là điều cảnh tỉnh gì cho chúng ta?

---

---

---

Sự dạy dỗ của Môi-se và các đấng tiên tri đã dạy rõ ràng sự nguy hiểm của việc thờ hình tượng hay thờ lạy các thần khác. Nhưng các câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy các điều ấy đang xảy ra ngay tại khuôn viên của đền thờ.

“Khóc Tam-mốt” là một tập tục của những kẻ thờ tà thần. Thần Tam-mốt là thần của dân ngoại. Họ cho rằng Tam-mốt là chồng của nữ thần Ích-tơ, biểu hiệu cho mùa xuân, khi hoa cỏ chỗi mầm nảy lộc là thần Tam-mốt trở dậy. Các người đàn bà khóc than Tam-mốt vì cỏ cây chết khô. Đọc 2 Sử ký 36:14 chúng ta sẽ thấy đến cả các bậc lãnh đạo và các thầy tế lễ trong vòng dân Y-sơ-ra-ên đã bắt chước tập tục của các dân nước khác mà làm ô uế đền thánh của Đức Chúa Trời.

**Đọc lại Ê-xê-chi-ên 8:12.** Bản dịch có hơi không rõ ràng. “Trong nơi tối tăm, trong phòng” đây không biết đó có phải là một căn phòng bí mật nơi họ cất dấu các thần tượng; hay là trong nơi bí mật của tâm hồn họ. Nhưng cả hai đề nói lên sự sa ngã và lụn bại của thành phần lãnh đạo của hội thánh, của dân sự Chúa. Và tệ hơn nữa, tâm trí họ còn tự bào chữa cho việc làm ác của họ. Ở đây chúng ta thấy như lời Phao-lô dạy khi ông nói về những kẻ thờ lạy vật thụ tạo thay vì thờ lạy Đấng Tạo Dựng muôn vật. (Đọc Rô-ma 1:22-25).

---

---

**Thứ Hai** \* 30 Tháng 11

## Sự Trị Vì Đây Bất Hạnh Của Vua Sê-đê-kia

Vua Sê-đê-kia, tên người có nghĩa là “sự công bình của Đức Giê-hô-va”, là vị vua cuối cùng của nước Giu-đa, trước khi nước bị người Ba-by-lôn hủy diệt vào năm 586 T.C. Mới đầu chừng như vua muốn nghe các lời của tiên tri Giê-rê-mi, nhưng rồi vua đã đổi ý.

**Trong Giê-rê-mi 37:1-10, tiên tri đã cảnh báo cho Vua Sê-đê-kia điều gì?**

---

---

Dân sự của vua, có lẽ là các quan trưởng, đã không muốn vua nghe những lời khuyên can của Giê-rê-mi. Vua đã nghe lời họ và ký giấy thỏa thuận quân sự với người Ai Cập. Vua đã tưởng rằng có người Ai Cập làm hậu thuẫn thì Ba-by-lôn sẽ bớt đe dọa mình (đọc Ê-xê-chi-ên 17:15-18). Nhưng như lời Đức Chúa Trời đã dùng Giê-rê-mi cảnh báo vua, sự giải cứu đã không đến từ Ai Cập.

**Xin Đọc Giê-rê-mi 38:1-6. Điều gì lại xảy ra với tiên tri Giê-rê-mi bởi vì ông đã truyền lời của Đức Chúa Trời cho dân sự?**

---

---

---

---

Lại một lần nữa sự trung tín của Giê-rê-mi đã mang lại hoạn nạn cho ông. Bị quăng xuống hố bùn đã là điều khổ nạn, tệ hơn, ông lại còn bị lên án rằng ông chỉ muốn đầu hàng Ba-by-lôn, hại nước chứ không muốn hỗ trợ họ. Giê-rê-mi ở trong một hoàn cảnh đáng buồn, muốn cứu dân mình mà lại bị xem là kẻ phản bội.

## Sự Sụp Đổ Của Giê-ru-sa-lem

Thành Giê-ru-sa-lem bị vây hãm từ tháng Giêng năm 588 T.C, và kéo dài cho đến mùa hè năm 586 T.C. Giê-ru-sa-lem đã cầm cự được hơn hai năm trước khi những lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã cậy miệng Giê-rê-mi báo trước cho dân sự ứng nghiệm. Lính Ba-by-lôn phá vỡ tường thành Giê-ru-sa-lem và hủy diệt thành. Dân Giu-đa không đủ lương thực, không còn sức để chống cự. Vua Sê-đê-kia cùng gia đình chạy trốn nhưng thất bại. Vua bị bắt và bị giải đến trước mặt Nê-bu-cát-nết-xa, và vua này đã bắt ông phải chứng kiến các con trai mình bị xử tử. Đây là một kết cuộc đau buồn đã được nói trước cho Vua Sê-đê-kia trong Giê-rê-mi 39:1-10.

**Xin Đọc** Giê-rê-mi 40:1-6. Những lời của Nê-bu-xa-ra-đan với Giê-rê-mi cho ta thấy điểm quan trọng nào?

---

---

Là một tướng lĩnh của quân ngoại giáo, nhưng Nê-bu-xa-ra-đan hiểu tình hình hơn đồng bào của Giê-rê-mi, là dân sự của Đức Chúa Trời. Viên tướng này cho rằng ông ta thắng Giê-ru-sa-lem ấy là vì Đức Chúa Trời đã trừng phạt dân Giu-đa vì cơ tội lỗi của họ chứ không phải do nơi các thần của ông ta đã giúp ông. Các câu Kinh Thánh này không nói rõ ràng lý do tại sao mà Nê-bu-xa-ra-đan nghĩ như vậy, nhưng thật là một ngạc nhiên hi hữu khi thấy Đức Giê-hô-va đã tỏ bày cho những kẻ vốn thờ tà thần.

Giê-rê-mi có hai sự lựa chọn. Hoặc theo về Ba-by-lôn làm nô lệ nhưng được trọng đãi; hay là ở lại với những kẻ cùng khốn bần hàn tại quê hương. Cả hai nhóm người, bị đày sang xứ người, và kẻ ở lại trong một vùng đất đã bị hủy diệt hoàn toàn, đều cần có sự hướng dẫn trong đời sống tin kính. Nơi nào Giê-rê-mi chọn, ông cũng có thể hầu việc Đức Chúa Trời được. Nhưng Giê-rê-mi đã chọn ở lại để giúp đỡ và khuyến khích những kẻ cùng khốn trong vòng dân sự (đọc Giê-rê-mi 40:6,7).

**Làm thế nào để chúng ta phục vụ cho tha nhân, cho dầu trong bất kể hoàn cảnh nào? Tại sao rất là quan trọng cho chúng ta khi chúng ta phải làm công việc Chúa, phục vụ trong bất cứ lãnh vực nào chúng ta có thể làm được?**

## Bằng Tất Cả Tấm Lòng

“Khi các người tìm kiếm ta hết lòng, các người sẽ tìm ta và gặp được” (Giê-rê-mi 29:13). Chính cá nhân bạn đã bao giờ bạn kinh nghiệm được lời hứa này chưa? “Hết lòng” có nghĩa là gì?

---

---

Đức Giê-hô-va biết mọi sự từ lúc khởi thủy cho đến hồi chung cuộc. Dân thành Y-sơ-ra-ên đang chiến đấu chống người Ba-by-lôn. Họ đã nghe lời của tiên tri các tà thần và hy vọng rằng những lời ấy là đúng. Nhưng Đức Giê-hô-va đã dùng Giê-rê-mi để nói về tương lai của họ, cho những kẻ đã ở Ba-by-lôn và những kẻ cũng sẽ phải bị bắt về Ba-by-lôn. Quả là những lời kinh khủng!

**Xin Đọc** Giê-rê-mi 29:1-14. Giải thích các câu này cho chúng ta thấy gì về tình yêu thương và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời?

---

---

Đây quả là một sứ điệp của ân điển. Đây không là một sứ điệp theo “ân điển” mà các tiên tri giả đã nói cho mọi người, và họ nghe bùi tai. Họ nói rằng chỉ hai năm thì họ sẽ chẳng còn phải chịu nhục nhằn mà họ sẽ chiến thắng. Đó không phải là chương trình của Đức Chúa Trời.

**Xin Đọc** Phục truyền 30:1-4. Các câu này giải thích cho thấy ý nghĩa những lời Giê-rê-mi nói cùng dân Giu-đa như thế nào? (Cũng đọc thêm Phục truyền 4:29).

---

---

Chúng ta đã được ban cho ân tứ nói tiên tri qua toàn cuộc đời phụng sự Chúa của bà Ellen G. White. Làm sao chúng ta biết chắc mình cũng không có cùng thái độ giống như những người trong thời Giê-rê-mi đối với lời tiên tri của ông?

---

---

## Bảy Mười Năm

**Niềm** hy vọng diệu kỳ nào đã được gửi đến cho người Giu-đa đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn? Xin đọc Giê-rê-mi 25:11, 12; 2 Sử ký 36:21; và Đa-ni-ên 9:2.

---

---

---

Hãy lưu ý khi Giê-rê-mi 29:7 nói rằng các người cũng hãy cầu nguyện cho xứ sở mà các người tạm trú, bởi vì sự an lạc của nơi các người trú ngụ cũng sẽ là sự an lạc của các người. Là khách lạ trong một xứ sở nào, rất dễ dàng cho họ sẽ gặp đày đọa hành hạ, hoặc thành kẻ bị đổ tội nếu xứ sở ấy gặp khó khăn và cùng khốn. Toàn lịch sử thế giới chúng ta đã thấy điều ấy rất rõ ràng.

Mọi điều Đức Giê-hô-va phán phải xảy đến đều đã ứng nghiệm. Bởi vậy người Giu-đa có đủ lý do để tin rằng Chúa dùng Tiên tri Giê-rê-mi để phán với họ. Vì sao phải là hạn đúng 70 năm họ phải chịu làm phu tù tại Ba-by-lôn chúng ta không biết được. Nhưng nó phù hợp với sự nghỉ ngơi Sa-bát cho đất đai mà Chúa đã truyền khi xưa (xem Lê-vi Ký 25:4; Lê-vi Ký 26:34, 43). Lời tiên tri này quan trọng như thế nào? Nếu người Giu-đa đã lấy đức tin mà tiếp nhận lời tiên tri này và đầu hàng thì các lời hứa này của Chúa sẽ mang cho họ niềm hy vọng và niềm tin tưởng vào quyền năng vô song của Ngài. Cho dầu điều gì xảy đến cho họ, tất cả sẽ không bị diệt vong vì Chúa đã không bỏ họ. Họ vẫn là con dân đặc biệt của Ngài. Đức Giê-hô-va vẫn còn yêu thương Y-sơ-ra-ên. Sự tự do và giải phóng vẫn còn cho những kẻ sẵn lòng nghe theo các luật lệ của Ngài.

**Với chúng ta, người hiện đại, các lời tiên tri nào giúp bạn có được niềm hy vọng cho tương lai? Lời tiên tri nào giúp đức tin bạn vững mạnh hơn và giúp bạn biết mình phải giữ vững niềm tin nơi Đức Chúa Trời cho dầu điều gì sẽ xảy đến?**

---

---

---

---

---

## Nghiên Cứu Bổ Túc:

“Sự thay đổi cần yếu cho chúng ta ấy là sự thay đổi của tấm lòng. Điều ấy chỉ có thể xảy ra khi mỗi người chúng ta hạ mình để cầu xin Đức Chúa Trời ban phước; khi chúng ta trông cậy nơi quyền năng của Ngài, và tha thiết khẩn xin ân điển của Ngài giáng trên chúng ta và trên cá tính của mình để chúng ta có thể thay đổi thành những người toàn thiện hơn. Muốn được thành công trong sự khẩn cầu của mình, chúng ta phải bày tỏ sự quyết tâm và tăng sức lực trong sự cầu nguyện của mình. Chúng ta phải tự hỏi lòng, Tôi phải làm gì để được cứu? Chúng ta phải biết những bước nào mình cần bước để thẳng tiến về thiên đàng.” – Phỏng trích Ellen G. White Selected Messages (Các Sứ Điệp Chọn Lọc), tập 1, trang 187, 188.

## Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Như chúng ta đã học, Giê-rê-mi đã kêu gọi người ta rằng phải “tìm kiếm Đức Giê-hô-va.” Chúng ta phải tìm kiếm như thế nào? Nếu có người nói với bạn rằng, “Tôi muốn tự tôi tìm đến Chúa; tôi phải làm gì để tìm gặp Ngài?” Thì bạn có câu trả lời nào cho họ?
- 2 Hãy suy gẫm lại câu hỏi cuối của bài học ngày Thứ Năm. Nhiều lời tiên tri của Kinh Thánh đã được thực thi trong quá khứ. Ngay trong thời điểm của chúng ta hiện tại, chúng ta cũng thấy nhiều điều đã hoàn tất. Những lời tiên tri thành tựu giúp gì cho chúng ta về những lời tiên tri nói về tương lai hay những lời chưa thành tựu?